



FUNAI FUNAI (THAILAND) CO.,LTD.

835 Moo 18 Pakchong-Lumsompung Road Tambon Chantuek Amphur Pakchong
Nakhonratchasima 30130, Thailand.Tel.0-4431-0002-5 & Fax.0-4431-0000

ประกาศบริษัทฉบับที่ 032/2567

เรื่อง นโยบายด้านจริยธรรม

นโยบายด้านจริยธรรมของบริษัท ฟุไน(ไทยแลนด์) จำกัด ที่เป็นแนวทางที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิธีการประพฤติกติและปฏิบัติของสมาชิกทุกคนในองค์กร รวมไปถึงการปฏิบัติต่อบุคคลภายนอกองค์กรด้วย ตั้งแต่ผู้บริหารและพนักงาน รวมไปถึงลูกค้า บริษัทคู่ค้า และรัฐบาล เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และประสบความสำเร็จในตลาด ผู้เข้าร่วมและตัวแทนของตน ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมขั้นสูงสุด ดังนี้

1. ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

บริษัทฯ ต้องรักษามาตรฐานความซื่อสัตย์ขั้นสูงสุดในทุกการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ต้องไม่ยอมให้มีการทุจริตโดยสิ้นเชิง เพื่อป้องกันการติดสินบน การคอร์รัปชัน การรีดไถ และการฉ้อฉล ในทุกรูปแบบ การเจรจาทางธุรกิจทั้งหมด ควรกระทำอย่างโปร่งใส และมีการอ้างอิงในเอกสาร และบันทึกข้อมูล ทางธุรกิจของผู้เข้าร่วมอย่างถูกต้อง ต้องมีการตรวจสอบติดตามและบังคับใช้ กระบวนการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน

2. ไม่มีการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม

บริษัทฯ ต้องไม่มีสัญญา เสนอ มอบอำนาจ ให้หรือยอมรับการติดสินบน หรือวิธีการอื่นใด ที่ทำให้ได้รับประโยชน์ที่ไม่ควรหรือไม่เหมาะสม ข้อห้ามนี้รวมถึงสัญญา เสนอ มอบอำนาจให้ หรือยอมรับ สิ่งของใดที่มีมูลค่า ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือรักษาธุรกิจไว้ซึ่งนำธุรกิจ แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือได้รับประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม

3. การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัยวิธีปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทางธุรกิจ โครงสร้างสถานะและผลประกอบการทางการเงินต้องได้รับการเปิดเผยตามระเบียบและแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ห้ามปลอมแปลงบันทึกข้อมูลหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ เกี่ยวกับเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติในห่วงโซ่อุปทาน

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต้องได้รับการเคารพ กล่าวคือ การถ่ายโอนเทคโนโลยีและฐานความรู้ต้องกระทำในลักษณะที่มีการปกป้องสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลของลูกค้าต้องได้รับการปกป้อง

5. การดำเนินธุรกิจการโฆษณาและการแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทฯ ต้องรักษามาตรฐานของการดำเนินธุรกิจการโฆษณา และการแข่งขันที่เป็นธรรม ต้องมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้า



FUNAI (THAILAND) CO.,LTD.

835 Moo 18 Pakchong-Lumsompung Road Tambon Chantuek Amphur Pakchong
Nakhonratchasima 30130, Thailand.Tel.0-4431-0002-5 & Fax.0-4431-0000

6. การปกป้องลักษณะบุคคลและการไม่ตอบโต้

บริษัท ฯ มีโครงการคุ้มครองความลับ ความเป็นนิรนาม และการปกป้องคุ้มครองผู้ส่งมอบและลูกจ้างที่เป็นผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์เว้นแต่ถูกห้ามโดยกฎหมาย ผู้เข้าร่วมควรมีกระบวนการสื่อสารสำหรับบุคลากร เพื่อให้สามารถแจ้งความกังวลของตนได้โดยปราศจากความกลัวและการถูกตอบโต้

7. การหาแหล่งแร่ธาตุโดยมีความรับผิดชอบ

บริษัท ฯ มีนโยบายที่สมเหตุสมผลในการหาแร่ธาตุแทนทาลัม ดีบุก ทังสแตน และทองคำ ที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งมีได้เป็นการสนับสนุนด้านการเงินแก่กลุ่มติดอาวุธ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หรือประเทศใกล้เคียง ต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเคร่งครัดในการหาแหล่งที่มา และลำดับห่วงโซ่ของการคุ้มครองแร่ธาตุเหล่านี้ และแสดงมาตรฐานการตรวจสอบสถานะที่มีให้แก่ลูกค้าเมื่อลูกค้าร้องขอ

8. ความเป็นส่วนตัว

บริษัท ฯ ให้คำมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ตามความคาดหมายและด้วยเหตุผลอันควรของผู้ที่ทำงานร่วมกัน รวมถึงผู้ส่งมอบ ลูกค้า ผู้บริ โภค และพนักงานผู้เข้าร่วม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัว และระเบียบข้อกำหนด ในกรณีที่ได้รวบรวมเก็บรักษา ประมวลผลส่งต่อ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(นายฮารุชิโกะ ทาคาฮาชิ)

กรรมการผู้จัดการ